

CHỊ CẢ CỦA CHÚNG TÔI

“*Tôn sư trọng đạo*” là truyền thống quý báu của nhân dân ta. Suốt dọc chiều dài lịch sử dân tộc, vị trí, vai trò của người thầy giáo, cô giáo trong lòng mỗi con người luôn luôn rất thiêng liêng, ở bất kì đâu hay trong hoàn cảnh nào, mọi người luôn dành cho thầy cô của mình sự kính yêu và tôn trọng. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng tôn vinh: “*Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi họ không được đăng báo, không được hưởng huân chương song những thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh*”. Hơn 20 năm công tác trong nghề, tôi đã gặp, đã làm việc với biết bao nhiêu người anh hùng vô danh như thế nhưng tôi đặc biệt khâm phục và yêu mến chị - cô giáo Phạm Thị Vân Anh- một chủ tịch công đoàn xuất sắc, năng nổ - một đồng nghiệp giỏi giang, tận tụy với sự nghiệp trồng người. Ở bất cứ cương vị nào chị cũng tỏa sáng, chị như cánh chim đầu đàn, chị là chị cả của chúng tôi.



Cô giáo Phạm Thị Anh- Chủ tịch công đoàn trường Tiểu học Khương Mai

Hầu như sáng nào đến trường tôi cũng đều thấy xe của chị ngay ngắn, gọn gàng ở một góc nhỏ. Chị đã đến để chăm bẵm các con của mình tự bao giờ. Sáng sáng, chúng tôi tập trung chỗ này, chỗ khác, dăm ba câu chuyện nhưng hiếm hoi lắm tôi

mới thấy chị xuống ngồi tán gẫu với chúng tôi. Có hôm tò mò tôi qua lớp chị thấy chị ngồi giữa đàn con nhỏ trò chuyện hỏi han em này em kia đôi lúc lại làm quan tòa giảng hòa những chuyện trẻ con, lắng nghe tâm tư của từng em, tư vấn tâm lí cho các em nét mặt hiền từ, vui vẻ, nhân hậu bao la như người mẹ hiền. Hôm khác tôi lại thấy chị miệt mài chăm chăm, chữa chữa trên những trang vở của học sinh. Chị quan tâm tới từng học sinh của mình, đặc biệt là những học sinh học còn chưa tốt, cả tuần liền tôi thấy chị đều về muộn để kèm thêm cho các con biết nhân, biết chia...

Ngoài kiến thức, các học trò của chị còn được chị uốn nắn cách nói năng, ý thức trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng. Chị uốn nắn cho học sinh từ lời ăn, tiếng nói, nhắc nhở thực hiện nội quy trong lớp, trong trường đến việc giúp đỡ bố mẹ việc nhà, đến các kĩ năng sống như làm các món ăn đơn giản, làm các đồ trang trí, làm mặt nạ, làm bánh, dạy các con biết chia sẻ việc nhà với bố mẹ, ông bà, giúp đỡ thầy cô giáo, nói lời yêu thương với những người thân yêu...Chị dạy các con kiến thức và chị dạy cả các con biết yêu thương. Các con cứ lớn dần và trưởng thành lên từng ngày trong vòng tay cô, trong tình yêu vô bờ bến của cô. Những ngày 20/11 hàng năm, rất nhiều học sinh đã về thăm cô với những bó hoa tươi thắm, khuôn mặt hân hoan, rạng ngời. Đó tấm lòng của học sinh dành cho cô giáo mà mình yêu quý, là sự tri ân cho những tận tụy lặng thầm của chị. Chính vì thế mà rất nhiều học sinh, phụ huynh cũ của chị đã thừa nhận rằng nếu không có sự dìu dắt của cô Vân Anh, chưa chắc các em đã có được thành công như ngày hôm nay. Thành công của các em không chỉ dừng ở kết quả học tập, hiệu quả công việc mà còn là biết ước mơ, biết cách biến ước mơ thành sự thực, là niềm tin vào cuộc sống, biết sống để yêu thương, để sẻ chia, biết sống để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân, cho mọi người...



Cô giáo Phạm Thị Anh bên học sinh của mình

Chị là một giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao và vốn kiến thức sâu rộng. Trong các giờ sinh hoạt chuyên môn, chị luôn trăn trở với việc làm thế nào để rèn được cho học sinh có kỹ năng tính toán nhanh, chắc chắn, chữa lỗi chính tả, chữa lỗi từ, lỗi câu trong phân môn Tập làm văn sao cho có hiệu quả và triệt để, làm thế nào để rèn được cho học sinh ý thức tự học, tự quản. Nhiều lúc chị hào hứng chia sẻ với chúng tôi cách ứng xử với phụ huynh sao cho khéo léo để họ vui vẻ, nhiệt tình kết hợp với giáo viên, đồng hành với giáo viên trong hoạt động giảng dạy và ủng hộ các chủ trương của nhà trường. Có lẽ thế mà chị được phụ huynh vô cùng tin yêu, được Ban Giám hiệu và đồng nghiệp đánh giá rất cao.

Chị vừa là giáo viên lại vừa là Chủ tịch công đoàn nên chị rất nhiều việc, không khi nào thấy hết việc kể cả thời gian nghỉ hè chị cũng chọn cho mình cách nghỉ hè đặc biệt ý nghĩa. Chị chủ động liên hệ, lập kế hoạch triển khai hoạt động từ thiện để ủng hộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Phìn Ngan – một xã rất nghèo, rất khó khăn của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.



Quyên góp ủng hộ CBGVNV và HS có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Bát Xát (Lào Cai).

Có những hôm chị ốm, mệt nhưng tôi vẫn thấy chị miệt mài bên chiếc máy tính làm báo cáo, lập những kế hoạch cho các hoạt động của công đoàn, xem các công văn hoặc xem xét, quán xuyến chi tiết sự chuẩn bị cho một hoạt động nào đó. Các giờ ra chơi, nào là đi chúc mừng sinh nhật, nào là thăm hỏi những giáo viên có chuyện buồn, chuyện vui...việc nào chị cũng chu đáo, vẹn tròn. Chị quên mất cả bản

thân mình cũng cần được chăm sóc, nghỉ ngơi. Nhiều lúc thấy chị vất vả quá chúng tôi xúm lại khuyên chị nghỉ ngơi, dành thời gian cho mình, làm việc vừa phải thôi nhưng tôi biết, tính chị không như thế, đã làm là làm hết sức, cống hiến hết mình. Chị thân thương, hòa nhã và chân tình lắm, chị thân thiết với chúng tôi không chỉ ở mức độ một đồng nghiệp mà là như người nhà của chúng tôi. Chúng tôi hay gọi chị là: chị Cả, có chuyện gì cũng kể với chị để được nghe từ chị những lời khuyên, những sự sẻ chia ấm áp.

Chị dành biết bao tâm huyết, trăn trở và hi sinh trong các hoạt động của công đoàn. Từ việc của Quận giao cho đến việc của trường, việc nào chị cũng hoàn thành xuất sắc, có tâm, có tầm. Việc hiếu, việc hỉ, việc tổ chức gặp mặt, tặng hoa chúc mừng các đồng chí giáo viên có phu quân đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, gặp mặt đồng viên giáo viên, nhân viên nữ ngày 20/10, việc tổ chức gặp mặt tri ân các thầy cô đã về hưu nhân ngày 20/11, thăm hỏi các đơn vị bộ đội kết nghĩa nhân ngày 22/12, tổ chức gặp mặt tặng quà, mừng tuổi dịp trước Tết và sau Tết, tổ chức tôn vinh phụ nữ ngày 8/3 sao cho thật ý nghĩa và ấm cúng... Tôi không thể kể hết cũng như không thể biết hết các việc chị đã làm nhưng tôi biết rằng nếu không phải chị thì không ai có thể làm được chu đáo đến như vậy. Tôi vô cùng khâm phục và trân trọng những gì chị đã làm cho chúng tôi, cho tập thể trường Tiểu học Khương Mai này.



Tổ chức gặp mặt ngày 20/10/2023



*Gặp mặt chúc mừng gia đình
CBGVNN là quân nhân*

Chị luôn nghĩ ra các hoạt động để gắn kết mọi người với nhau như tổ chức lớp yoga, lớp rumba, câu lạc bộ bóng chuyền hơi cuối ngày hay tổ chức những chuyến đi chơi nghỉ dưỡng thậm chí cả những chuyến leo núi cuối tuần để rèn luyện sức

khỏe... Trường Tiểu học Khương Mai trở thành một tập thể đoàn kết vững mạnh như ngày hôm nay là nhờ có sự đóng góp công sức của rất nhiều người trong đó có một phần không nhỏ là công lao của chị.



Một số hoạt động thể thao do công đoàn tổ chức



Thăm quan học tập tại Vườn Vua - Resort & Villa Thanh

Không chỉ giỏi giang trong việc tổ chức các hoạt động mà chị còn hăng hái tham gia các cuộc thi do Liên đoàn lao động quận tổ chức như Kéo co, khiêu vũ... Các buổi trưa chị không nghỉ, các buổi chiều chị về rất muộn để ở lại tập khiêu vũ, tối về chị lại dành thời gian tự tập, rồi chị cùng chúng tôi tập chiến thuật kéo co. Hoạt động nào chị cũng hăng hái tham gia sôi nổi, là đầu tàu của chúng tôi.



Cô giáo Phạm Thị Vân Anh trong cuộc thi Khiêu vũ Ngày hội Văn hóa- Thể thao cán bộ giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân Năm học 2023-2024

Năm học 2022-2023, chị được Liên đoàn lao động quận Thanh Xuân tặng giấy khen là Cán bộ công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, sau đó chị lại được Liên đoàn lao động thành phố tặng giấy khen, nhiều năm liền đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đó là các năm 2021-2022; 2022-2023...chị còn vinh dự được khen thưởng là Đảng viên xuất sắc năm 2022-2023— đó là phần thưởng ghi nhận tất cả những cống hiến của chị.



Một số danh hiệu cô giáo Phạm Thị Vân Anh đạt được năm học 2022-2023

Tôi vô cùng ngưỡng mộ, khâm phục sự tâm huyết và nỗ lực của chị. Tôi tự hào vì có một đồng nghiệp gương mẫu như chị. Chị đã góp một phần không nhỏ cho thành tích của nhà trường nói riêng và của quận Thanh Xuân nói chung. Chúc cho chị thật nhiều sức khỏe để luôn là cánh chim đầu đàn là chị Cả của chúng tôi.

Xác nhận của BGH

Khương Mai, ngày tháng năm 2024

Người viết

Cung Thị Hiền